



## TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG MỚI KHÓA 2 TẠI CÁC TỈNH



Hội thảo chia sẻ chương trình đào tạo thực hành lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc



Buổi làm việc với Phòng Điều dưỡng và Điều dưỡng trưởng của một số Khoa (Bà Eri Osawa – Chuyên gia ngắn hạn ở phía trước bên phải)

### Chương trình đào tạo thực hành lâm sàng khóa 2 đã bắt đầu triển khai

Chương trình đào tạo áp dụng tài liệu biên soạn đã chỉnh sửa được triển khai tại các tỉnh thí điểm. Văn phòng dự án đã nhận được kế hoạch đào tạo thông qua đầu mối liên lạc là các Sở Y tế tỉnh.

Trong đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị triển khai đầu tiên, phòng điều dưỡng đóng vai trò trung tâm tổ chức đào tạo định hướng cho các phòng ban liên quan như Phòng tài chính, Phòng kế hoạch tổng hợp...

Bệnh viện ý thức được rằng không phải chỉ có sự nỗ lực của riêng phòng điều dưỡng mà còn là toàn bệnh viện cần phải nhận thức được vai trò của người Điều dưỡng. Đây là một chìa khóa quan trọng để duy trì chương trình đào tạo thực hành lâm sàng bền vững. Bệnh viện cũng đang xem xét tự chủ nguồn kinh phí đào tạo.

Dự án sẽ tăng cường hoạt động theo dõi các bệnh viện trong thời gian tới để có thể chia sẻ và lan tỏa những bài học về sự nỗ lực của các bệnh viện.



Hình ảnh khảo sát đầu kỳ tại Bệnh viện Thanh Nhân Hà Nội

### Chuẩn bị khảo sát cuối kỳ

Dự án sẽ thực hiện khảo sát để kiểm chứng hiệu quả chương trình đào tạo, hướng tới triển khai đào tạo thực hành lâm sàng trên toàn quốc. Hoạt động khảo sát sẽ được thực hiện dưới sự kết hợp với giảng viên của Trường Đại học Y tế Công cộng và Trường Đại học chuyên ngành điều dưỡng trong nước, lấy trình độ năng lực của điều dưỡng viên mới tốt nghiệp làm kết quả đầu ra, so sánh với những thay đổi trước và sau khi thực hiện đào tạo giữa các tỉnh thí điểm và các tỉnh ngoài thí điểm.

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu bằng cách kết nối điện thoại thông minh của mọi người với bảng điều tra khảo sát của Web-based.



Đối tượng khảo sát bao gồm người hướng dẫn và điều dưỡng mới tốt nghiệp đang đọc mã QR về bảng câu hỏi Web bằng điện thoại thông minh.



Giảng viên Phạm Hương - Phó trưởng khoa Điều dưỡng Trường đại học Phenikaa đang tiến hành khảo sát.



### Khởi động cơ cấu mới của dự án

Dự án có sự thay đổi về mặt nhân sự

Tất cả các thành viên dự án sẽ đồng lòng đồng sức cùng nhau cố gắng cho các hoạt động trong một năm còn lại của dự án.

- Bác sĩ Satoko Horii (Cố vấn trưởng / Chuyên gia quản lý và chính sách chăm sóc điều dưỡng)
- Bà Naomi Amaike (Chuyên gia quản lý đào tạo / quản lý đào tạo), tham gia từ tháng 4 năm 2019
- Bà Tomomi De Silva (Điều phối viên dự án), tham gia từ Tháng 5 năm 2016
- Nguyễn Thu Hiền (Cán bộ dự án), tham gia từ Tháng 6 năm 2016
- Trần Thị Thu Hương (Cán bộ dự án), tham gia từ Tháng 4 năm 2017
- Nguyễn Thị Ngọc Lan (Cán bộ dự án), tham gia từ Tháng 8 năm 2018